

Chiều ngày 08/01/2016, Trung tâm Phấn và Phát triển (Trung tâm) đã tổ chức Diễn đàn Ngày Thứ Sáu với chủ đề “Nhân dân báo cáo về công tác cao tu” do Nhà văn Trang Huệ và bà Phạm Tuyết Nhung - Phó Trưởng ban điều phối - TW Hội Người cao tu làm diễn giả.

Tham dự có Ông Đàm Hữu Đắc - Phó Chủ tịch Thường trực TW Hội Người Cao Tu, bà Nguyễn Thúy Hiền - Phó Giám đốc Trung tâm Phấn và Phát triển, TS. Nguyễn Kim Toàn - Giám đốc Trung tâm Trợ giúp NCT & Phát triển Cộng đồng (CASCD), Ông Nguyễn Tuấn Ngọc - Giám đốc Trung tâm Dạy dỗ Thiên Đắc, cùng chi hội Người cao tu mới số phường ngòi Hà Nội, cán bộ xã hội tại các tổ chức trong và ngoài nước, sinh viên các trường đại học, cùng cán bộ nhân viên của Trung tâm.

Phát biểu tại Diễn đàn, Phó Chủ tịch Thường trực TW Hội Người Cao Tu - Ông Đàm Hữu Đắc cho biết “Trong những năm qua, Hội Người cao tu đã tích cực chủ động phối hợp với các cơ quan, ban ngành để xuất chính sách cho người cao tu (NCT). Cho đến nay, so với nhu cầu quốc gia, Việt Nam đã có một khung pháp lý báo và hỗ trợ NCT một cách toàn diện. Cùng với chính sách an sinh, phúc lợi của Nhà nước, các cấp Hội NCT và mô hình địa phương đều dành sự quan tâm, chăm sóc đến thế hệ này. Tuy vậy, hiện vẫn còn một bộ phận NCT sống trong điều kiện khó khăn, thiếu sự chăm sóc của người thân. Nguyên nhân chính một phần là do thiếu sự tôn trọng NCT, thậm chí những đóng góp tâm huyết của NCT cũng chưa được ghi nhận một cách đầy đủ. Đã đến lúc cả NCT và giới trẻ cùng nhìn nhận lại vấn đề tôn trọng NCT để thay đổi hành vi và xây dựng một xã hội thực sự văn minh và nhân ái”.

Đến với diễn đàn Ngày Thứ Sáu lần này, Trang Huệ không trình bày về cách là một nhà nghiên cứu về NCT, mà là cách nhìn của một nhà làm truyền thông. Tại Việt Nam, do thiếu thông tin sai lệch “không muốn vạch áo cho người xem lưng” và hiểu biết ít về người già nên vấn đề này rất khó phát hiện và truyền thông đúng như là cách duy nhất để giúp xã hội nhận diện người già. Phần lớn những trường hợp gặp được truyền thông biết đến thì đã bị bệnh lâu dài và nghiêm trọng không chỉ đến thế hệ trẻ mà còn cả đời sống tinh thần NCT. Tuy nhiên, cũng chính cách truyền thông thiếu hiểu biết hiện nay tạo thành rào cản đối với việc thay đổi hành vi trong việc người già về NCT. Sự phản truyền thông cần nêu lên hiện tượng như người không có giới pháp, hậu quả của kết thúc bằng một bài báo trên tình yêu sự việc chỉ không tạo được làn sóng phản đối mà ngược lại làm nên những án lệ hỗ trợ NCT. Tất cả những tin tức đưa ra chỉ dựa trên tò mò của các giới, do đó không giới hạn về vấn đề thay đổi nhận thức và hành vi về việc người già về NCT hiện nay.

Nhà văn Trang Huệ cho rằng, người già về cao tu cũng đáng để chúng ta nhìn nhận

Gia đình ai cũng có người già, ai rồi cũng đến lúc trở thành NCT, thay đổi nhận thức và hành vi về vấn đề người già NCT chính là bối cảnh chính mình và những người thân yêu của mình. Xã hội hiện nay đang tranh đấu cho quyền bình đẳng nam nữ, những quyền bình đẳng cho NCT thì nhiều người lại vô tình quên mất. Thậm chí các bậc làm cha làm mẹ bây giờ đang tập trung dồn con vào những việc như làm sao học tốt giỏi, làm sao để thành công mà quên đi những giá trị sống như chăm sóc người già. Người cao tuổi chính là những người xây dựng nên đất nước cho xã hội. Do đó, không chỉ phó mặc cho xã hội mà chính bản thân mỗi một người con, mỗi gia đình phải quan tâm hơn đến ông bà, cha mẹ mình.

Có thể nói, diễn đàn đã trở thành công không chỉ trong việc nhìn nhận lại về vấn đề người già NCT thông qua cách nhìn của 2 diễn giả, mà còn là cơ hội kết nối các cá nhân, tổ chức, cơ quan hoạt động trong lĩnh vực người cao tuổi và quan tâm đến công tác chăm sóc và phát huy NCT lại với nhau.

Kim Hồng

Một số hình ảnh tại diễn đàn:



